

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

นำเสนอมื่อ : 26 ม.ค. 2567

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 145/2567 สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ทั้ง 18 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้



คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ๑๕๕ /๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค อีกหน้าที่หนึ่ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิก โดยให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๕๕ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ร.ก.	สำนักงานศึกษาธิการภาค	ผู้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค อีกหน้าที่หนึ่ง	หมายเหตุ
๑	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง	นายไพศาล วุฒิลาภานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	
๒	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร	นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	
๓	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	นายวิระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	
๔	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร	นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	
๕	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา	นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	
๖	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล	นายชูลิน วรเดช ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	
๗	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี	นายชูลิน วรเดช ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	

ที่	สำนักงานศึกษาธิการภาค	ผู้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และ/หรือปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค อีกหน้าที่หนึ่ง	หมายเหตุ
๘	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง	นางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	
๙	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ (ฉะเชิงเทรา) จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว	นางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	
๑๐	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู	นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	
๑๑	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร	นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	
๑๒	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด	นายสุภชัย จันทุม ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	
๑๓	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์	นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	
๑๔	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ	นายสุภชัย จันทุม ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	

ที่	สำนักงานศึกษาธิการภาค	ผู้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และ/หรือปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค อีกหน้าที่หนึ่ง	หมายเหตุ
๑๕	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน	นายชาติรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	
๑๖	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่	นายชาติรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	
๑๗	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์	ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	
๑๘	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี	ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	

ที่มา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 25 มกราคม 2567